

LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO CHIARA LUCE BADANO

"Một tấm gương cho các bạn trẻ, một tia sáng cho tất cả mọi người". Lời của ĐTC Biển Đức XVI nhân dịp phong chân phước cho Lucia Luce Badano.

25 ngàn người, phần đông là thanh thiếu niên đến từ 70 quốc gia đã tham dự lễ phong Chân Phước cho cô Chiara Luce Badano ngày 25.9.2010 tại Roma. Trong thánh đường, nơi hành hương kính Đức Mẹ „Madonna del Divino Amore" do Đức TGM Angelo Amato chủ sự.

Buổi tối cùng ngày, 8.000 người đến tham dự buổi liên hoan tại hội trường Phaolô VI và khoảng 20.000 người theo dõi chương trình qua màn ảnh lớn trong công trường Thánh Phêrô. Chương trình với các màn ca, vũ, nhạc, những đoạn phim ngắn và chứng từ của những người thân cận về cuộc sống yêu mến Thiên Chúa và tha nhân trên hết mọi sự, cả trong những lúc đau đớn vì bệnh ung thư xương.

Chúa nhật thánh lễ tạ ơn do DHY Tarcisio Bertone chủ sự với sự tham dự của hàng ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân tại Basilika Thánh Phaolô Ngoại Thành. Ở đó mọi người cũng được tham dự Angelus với ĐTC qua trực tiếp truyền hình vào lúc 12 giờ.

Chiara Luce Badano mất năm 1990 sau 2 năm bị bệnh ung thư xương. Cô sinh ngày 29.10.1971 tại Sassello, một tỉnh nhỏ thuộc vùng Liguria nước Italia. Cha mẹ cô phải chờ đợi 11 năm mới sinh được bé gái này và đối với ông bà đây là một ơn lành của Đức Mẹ.

Cha mẹ của Chiara Luce và cô biết đến linh đạo Hiệp Nhất của phong trào Fokolare trong Đại hội Gia Đình ở Roma năm 1981, lúc đó Chiara được 9 tuổi. Từ đó cô hăng say sống lý tưởng: yêu thương đi bước trước ở trường học, trong gia đình và cố gắng làm tròn mọi bổn phận của mình.

Trích thư cô viết cho Chiara Lubich, người thành lập phong trào Fokolare: „ Em đã khám phá ra ý nghĩa cuộc sống của mình trong Phúc Âm. Em không muốn mình là người mù chữ trong cuộc sống với quyển sách này."

Cô dẫn thân trong sinh hoạt với nhóm Gen 3 (*nhóm thiếu nhi „Thế Hệ Mới" thuộc phong trào Fokolar*), sau đó với nhóm Gen 2 (*nhóm thiếu niên*).

Cô là một thiếu nữ xinh đẹp, vui tươi, cởi mở và sống động, rất thích thể thao. Khi được 17 tuổi bệnh bắt đầu phát xuất và với cuộc sống ngắn ngủi của mình, cô cho thấy với bất cứ ở lứa tuổi nào trong đau khổ người ta vẫn có thể cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa và qua đó ý nghĩa của cuộc sống.

Cuộc đời của Chân Phước Chiara Luce được viết trong sách. „Gott liebt mich doch" Verlag Neue Stadt.

LỜI SỐNG

Tháng 11. 2010

**"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa" (Mt 5:8)**

Đức Giêsu mở đầu lời giảng dạy của Ngài với bài giảng trên núi. Trên một ngọn đồi nhìn xuống hồ Ti-bê-riát, gần Ca-phác-na-um, ngồi xuống như những bậc thầy thường làm, Ngài loan báo cho đám đông ai là người được chúc phúc. Nhiều lần trong Cựu ước người ta đã nghe lời "phúc thay", nghĩa là lời ca tụng người chu toàn Lời Chúa bằng nhiều cách khác nhau.

Những lời chúc phúc của Đức Giêsu phản ánh một phần những lời chúc phúc mà các môn đệ đã biết; nhưng đây là lần đầu tiên các ông nghe nói rằng những người có lòng trong sạch, như Thánh vịnh hát (Tv 24,4), không chỉ xứng đáng lên núi Chúa, mà họ còn có thể nhìn thấy Thiên Chúa nữa.

**"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa"**

Trước hết, theo Đức Giêsu, có một phương thế cao cả nhất để thanh tẩy: "Anh em đã được trong sạch rồi nhờ lời Thầy nói với anh em" (Ga 15,3). Ở đây không phải những nghi thức làm thanh tẩy tâm hồn, mà là Lời Chúa. Lời của Đức Giêsu không phải như lời con người. Nơi lời ấy có Đức Kitô, cũng như Người hiện diện nơi Thánh thể. Nhờ lời ấy Đức Kitô vào trong ta và nếu ta để cho Người tác động, thì lời ấy giải thoát ta khỏi tội lỗi và như thế tâm hồn ta nên trong sạch.

Như vậy sự trong sạch là kết quả của việc sống Lời Chúa, tất cả những Lời Đức Giêsu dạy; chúng giải thoát ta khỏi những cái gọi là dính bén, mà ta nhất định sẽ sa vào, nếu tâm hồn ta không ở nơi Thiên Chúa và nơi những lời Người dạy. Đó là những dính bén đối với các sự vật, các tạo vật, với chính mình. Nhưng nếu lòng ta chỉ hướng về Thiên Chúa mà thôi thì mọi cái khác sẽ không còn nữa.

Để thành công trong việc này, trong ngày sống, ta có thể lặp lại với Đức Giêsu, với Thiên Chúa, lời cầu khẩn của Thánh

vịnh: "Lạy Chúa, Chúa là sản nghiệp duy nhất của con!" (Tv 16,2). Ta hãy thử lặp đi lặp lại nhiều lần, nhất là khi nhiều sự dính bén muốn lôi kéo lòng ta về những hình ảnh, tình cảm cùng đam mê có thể làm lu mờ không cho ta nhìn thấy sự thiện và tước đoạt sự tự do của ta.

Chúng ta bị thúc đẩy muốn xem một số quảng cáo, theo dõi một số chương trình truyền hình sao? Đừng làm, hãy thưa với Người: "Lạy Chúa, Chúa là sản nghiệp duy nhất của con" và đó sẽ là bước đầu ta làm, nó sẽ đưa ta ra khỏi chính mình, bằng cách nói lên với Chúa một lần nữa lòng mến yêu của ta. và như vậy ta sẽ chiếm hữu được sự trong sạch.

Đôi khi ta cảm thấy một người hoặc một hoạt động len vào giữa ta và Thiên Chúa như một cản trở, làm ô nhiễm mối quan hệ của ta với Người ư? Đó là giây phút ta lặp lại với Người: "Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp duy nhất của con". Việc này sẽ giúp ta thanh tẩy những ý hướng của ta và giúp tìm lại được sự tự do nội tâm.

***"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa"***

Khi sống Lời Chúa, lời ấy làm cho ta được tự do cùng trong sạch, vì đó là tình thương. Chính tình thương, với lửa thần linh của nó, thanh tẩy những ý hướng của ta cùng tất cả cõi lòng thâm sâu của ta, bởi vì "cõi lòng" theo Kinh thánh là nơi sâu thẳm nhất của trí tuệ và ý chí.

Nhưng có một tình thương mà Đức Giêsu đòi ta và nó cho phép ta sống lời chúc phúc này. Đó là lòng thương yêu lẫn nhau, lòng thương yêu của người sẵn sàng hiến mạng sống mình vì người khác, theo gương Đức Giêsu đã làm. Tình thương ấy tạo nên một cách sống, sự chia sẻ, một bầu khí mà dấu chỉ nổi bật của nó là chính sự trong suốt, sự trong sạch, để đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện duy nhất có thể tạo nên nơi ta một tâm hồn trong sạch. Chính khi sống tình thương yêu lẫn nhau, Lời Chúa sẽ tác động đem lại sự thanh tẩy cùng thánh hoá.

Một cá nhân riêng rẽ không có khả năng chống lại mãi những kêu mời của thế gian, đang khi đó trong tình thương yêu lẫn nhau có bầu khí trong sạch, có khả năng che chở cho sự trong sạch của người đó và tất cả cuộc sống Kitô đích thực của người đó.

***"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa"***

Đây là hoa quả của sự trong sạch ta luôn lấy lại được: đó là ta có thể "nhìn thấy" Thiên Chúa, nghĩa là hiểu được hành động của Người trong cuộc sống cùng lịch sử của ta, là cảm nhận tiếng nói của Người trong lòng, là nhận ra sự hiện diện của Người nơi nào có Người: nơi người nghèo khổ, nơi Thánh Thể, nơi Lời của Người, trong mỗi hiệp thông với anh em, nơi Hội Thánh.

Đó là nếm trước được sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự ngay từ cuộc sống này còn "đang tiến bước trong đức tin, chứ chưa nhìn thấy tỏ tường" cho đến khi nào "ta sẽ được giáp mặt" muôn đời.

